

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กระบวนการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	
					ผลผลิต	ผลลัพธ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สคปศ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยา ข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม โดยสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติตนอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยข้าราชการ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	๑. ศึกษา วิเคราะห์แผนการดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ/กิจกรรม ๓. เชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนบริหารจัดการโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔. ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินการบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา	๙,๕๒๒ บาท	๑. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๑.๘๐	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนร้อยละ ๘๓.๑๕

ข้อดีของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรได้รับทราบความผิดทางละเมิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่บุคลากรควรรู้เพื่อป้องกันการกระทำผิดและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ทำให้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายได้มากขึ้นและเกิดการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ผลกระทบของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สคบศ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค

๑. บุคลากรบางส่วนติดภารกิจราชการ หรือลาป่วย/กิจ/พักผ่อน ในวันที่ตรงกับการจัดกิจกรรม/โครงการ ทำให้บุคลากรในสังกัดไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด

๒. การมีข้อจำกัดในเรื่องความต่อเนื่องด้านความคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจให้เกิดแรงกระตุ้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

แนวทางแก้ไข

ควรมีการวางแผนระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงานหรือมีช่องทางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม (รูปภาพประกอบพร้อมแผ่น CD)

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘



บุคลากร สคบศ. ลงทะเบียนรับเอกสารการบรรยาย



ท่าน ผู้อำนวยการ สคบศ. ได้สนทนากับวิทยากร ก่อนการบรรยาย



เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พิธีกร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ พร้อมเชิญท่านวิทยากร (น.ส.เตือนใจ สุขขัง) จากกรมบัญชีกลางบรรยาย



ท่านวิทยากรกล่าวทักทายบุคลากร สคบศ. โดยเริ่มการบรรยายในหัวข้อแรก “พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”



ท่านผู้อำนวยการ สคบศ. ร่วมรับฟังการบรรยาย



บุคลากร สคบศ. รับฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ



อีกมุมหนึ่งของบรรยากาศภายในห้อง



และอีกหนึ่งบรรยากาศดี ๆ



รางวัลจากการตอบคำถาม